

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๕๑๐๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส9917 สห

รับที่ : ธ11295/56

วันที่ : 14 ส.ค. 56 เวลา : 14:11

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๗) สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพธิ์สัย และตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๐๓๓๕ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพธิ์สัย และตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ... ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑ เห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพธิ์สัย และตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ... เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการช่วยราษฎรที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยที่ดินสาธารณสมบัติที่จะนำมาปฏิรูปที่ดินนั้นได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องในการยกเลิกการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ดำเนินการตรวจสอบที่ดินและดำเนินการเสนอเรื่องตามขั้นตอนของกฎหมายปฏิรูปที่ดิน โดยขณะนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้ว

๒ เนื่องจากปัจจุบันมีการถือครองพื้นที่ในที่ดินดังกล่าวไม่เท่ากัน และยังคงขาดความชัดเจนของหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ดิน เห็นควรให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรอย่างเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งของราษฎรภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๕๑๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail montree@nesdb.go.th